

· Ỵ nghĩa a ngạ y 30/4

Ngày 30/4/1975, đ̣i tḥng mùa xuân đã làm tḥt ḅi hoàn toàn cục chịn tranh xâm ḷc và ách tḥng tṛ tḥc dân ṃi c̣a đ̣ qục Ṃ mịn Nam, gịi phóng hoàn toàn mịn Nam, ḳt thúc ṿ vang cục chịn tranh c̣u ṇc lâu dài nḥt, khó khăn nḥt và vĩ đ̣i nḥt trong ḷch ṣ cḥng ngọi xâm c̣a nhân dân ta. Đ̣i ḥi Đ̣ng toàn qục ḷn tḥ IV tháng 12/1976 đánh giá: “Năm tháng ṣ trôi qua nḥng tḥng ḷi c̣a nhân dân ta trong ṣ nghịp cḥng Ṃ, c̣u ṇc mãi mãi đ̣c ghi vào ḷch ṣ dân ṭc ta nḥ ṃt trong nḥng trang chói ḷi nḥt, ṃt ṭ bịu ṭng sáng ng̣i ṿ ṣ toàn tḥng c̣a cḥ nghĩa anh hùng cách ṃng và trí tụ con ng̣i, và đi vào ḷch ṣ tḥ gịi nḥ ṃt chịn công vĩ đ̣i c̣a tḥ ḳ XX, ṃt ṣ kịn có ṭm quan tṛng qục ṭ to ḷn và có tính tḥi đ̣i sâu ṣc”. Hay đánh giá c̣a đ̣i ṭng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách ṃng Vịt Nam ṭ khi có Đ̣ng, ba cái móc chói ḷi ḅng vàng: Ṭng kḥi nghĩa tháng Tám, chịn tḥng Đ̣i n Biên Pḥ và chịn tḥng mùa xuân 1975, đ̣i tḥng mãi mãi sáng ng̣i trong ṣ sách. Nhân dân Vịt Nam đã làm nên câu chuỵn tḥn kì ṭng cḥng không tḥ làm đ̣c gịa tḥ ḳ XX. Ḷn đ̣u tiên trong ḷch ṣ, ṃt dân ṭc ṿn là thục đ̣a, ṇa phong kịn, kinh ṭ kém phát trịn, đánh tḥng nḥng c̣ng qục, đ̣ qục cḥ nghĩa cḥ ỵu ḅng ṣc c̣a chính mình, nêu ṃt ṭm g̣ng anh dũng, ḅt khụt, trí tụ, tài năng tṛc toàn tḥ gịi”.

Đ̣i tḥng mùa xuân năm 1975, nḥ nḥn đ̣nh c̣a Đ̣ng ta là ṃt ṣ kịn quan tṛng có ṭm qục ṭ to ḷn và có tính tḥi đ̣i sâu ṣc, làm ṇc lòng ḅn bè và nhân dân tịn ḅ kḥp năm châu bốn bịn. Báo cáo chính tṛ c̣a Ban cḥp hành Trung ̣ng Đ̣ng ṭi đ̣i ḥi ḷn tḥ IV cũng cḥ rõ: “Đ̣i ṿi tḥ gịi, tḥng ḷi c̣a nhân dân ta đã đ̣p tan cục pḥn công ḷn nḥt c̣a tên đ̣ qục đ̣u ṣ cḥa vào các ḷc ḷng cách ṃng ḳ ṭ sau chịn tranh tḥ gịi tḥ hai, đ̣y lùi tṛn đ̣a c̣a cḥ nghĩa đ̣ qục, ṃ ṛng tṛn đ̣a c̣a CNXH, phá ṿ ṃt phòng tuỵn quan tṛng c̣a đ̣ qục Ṃ Đông Nam Á, làm đ̣o ḷn chịn ḷc toàn c̣u pḥn cách ṃng c̣a chúng, đ̣y Ṃ vào tình tḥ khó khăn cḥa ṭng tḥy, làm ỵu ḥ tḥng đ̣ qục cḥ nghĩa, tăng thêm ṣc ṃnh và tḥ tịn công c̣a các trào ḷu cách ṃng tḥi đ̣i, đem ḷi lòng tin và niềm pḥn kḥi cho hàng trăm trịu ng̣i trên kḥp trái đ̣t đang đ̣u tranh vì hòa bình đ̣c ḷp dân ṭc, dân cḥ và CNHX”.

Cách ṃng tḥ gịi, đ̣c bịt phong trào đ̣u tranh gịi phóng dân ṭc, bao gị cũng quanh co pḥc ṭp nḥng không ng̣ng phát trịn. G̣n ḅn tḥp ḳ qua, trong c̣c dịn qục ṭ đã ṃ ra ṃt tḥi ḳ ṃi mà nhân dân tịn ḅ gịi là “tḥi ḳ sau Vịt Nam”. Vịt Nam - ng̣n c̣ tiên phong, ng̣n c̣ ṿ ỵ gịi nḥng ng̣i i lao đ̣ng nghèo kḥ và các dân ṭc ḅ áp ḅc trên tḥ gịi đang đ̣y ṛy ḅt công và ḅo ng̣c.

Ý nghĩa ngày của ngày 30/4/1975 và lịch sử ngày quốc tế lao động 1/5

Viết bởi adminVHTT

Thứ năm, 31 Tháng 3 2016 13:48

· Lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5

Hôm nay, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Vậy lịch sử của ngày 1/5 như thế nào?

Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Mác coi việc rút ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đới hạ liên thế giới của Quốc tế Công nhân I họp tại Gieneve (Thụy Sĩ) tháng 9/1866, vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ quan trọng. Khu vực này ngày làm 8 giờ sớm xuất hiện trong một số nước của Anh, nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất. Yêu sách này được lan sang các nước khác.

Do sự kiện giờ công nhân viên chức Anh di cư sang Mỹ, phong trào đòi làm việc 8 giờ phát triển mạnh mẽ nước Mỹ từ năm 1827, đi đôi với nó là sự nảy nở và phát triển phong trào Công đoàn. Năm 1868, giờ công quy định Mỹ được phê duyệt thông qua đạo luật nên được ngày làm 8 giờ trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc Chính phủ. Nhưng các xí nghiệp tư nhân vẫn giữ ngày làm việc 11 đến 12 giờ.

Năm 1884, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đới hạ Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: "...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ". Kể từ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kỷ toán tại khu vực các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hàng triệu người đi xuống đường và chấp hành đình công. Giờ đi chợ bắt đầu có thể bắt đầu quy định được của công nhân mà không kiện cáo chủ nhân.

Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, giờ công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc chủ nhân yêu sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Khoảng 40 nghìn người không được nhà máy. Họ tập trung mít-tinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ "Tối hôm nay không người nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phê phán việc 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!" Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cũng trong ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác trên nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn công nhân tham gia. Ở Washington, New York, Baltimore, Boston... hơn 125.000 công nhân giành được quy định ngày chỉ làm 8 giờ.

Nhưng cuộc biểu tình tại Chicago diễn ra ngày càng quy mô lớn. Giờ đi chợ được như công nhân bãi công, thuê người làm các thành phố bên cạnh, thuê bọn khiêu khích và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc đấu tranh của công nhân. Các xung đột xảy ra dữ dội khi hàng trăm công nhân chết và bị thương, nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt... Báo cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ xác nhận: "Chúng ta bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có một cuộc nổi dậy mạnh mẽ, toàn diện trong quần chúng công nghiệp đến như vậy".

Ý nghĩa ngày công nhân quốc tế lao động 1/5

Viết bởi adminVHTT

Thứ năm, 31 Tháng 3 2016 13:48

Ngày 20/6/1889, ba năm sau "thảm kịch" tại thành phố Chicago, Quốc tế công nhân Liên II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Frederic Engels, Đại hội Liên thế giới quốc tế công nhân Liên II đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.

Từ đó, ngày 1/5 trở thành Ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Năm 1920, dưới sự phê chuẩn của Lê Nin, Liên Xô (cũ) là nước đầu tiên cho phép người dân được nghỉ làm vào ngày Quốc tế Lao động 1/5. Sáng kiến này dần dần được nhiều nước khác trên thế giới tán thành.

Tại Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đấu tranh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành những quyền lợi kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám, việc kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 phần nhiều phụ thuộc vào hình thức treo cờ, rải truyền đơn. Năm 1936, do thế giới có Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, ngày 1/5/1938, mặt trận biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu Đấu xảo Hà Nội với sự tham gia của 25 ngành, giới: thợ hồ, thợ in, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, nhà báo... Đây là cuộc mít-tinh lớn nhất trong thời kỳ trước Đảng dân chủ (1936 - 1939), mặt trận biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu một bước chuyển thành vững chắc về mặt thu hút tổ chức và lãnh đạo của Đảng ta.

Ngày nay, ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của hai giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thế giới có hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

BAN TUYÊN GIÁO QUẢN LÝ TÂN PHÚ